



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๖๔๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๘๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อสถานศึกษาที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามสถานศึกษา
ที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ว่าได้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
นักเรียนกลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสุดท้ายแก่โรงเรียนที่ดำเนินการส่งหลักฐาน
การแก้ไขบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ทุนเสมอภาคและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรผ่านระบบ ที่เว็บไซต์ <http://cct.thaieduforall.org>
และดำเนินการจ่ายเงินเป็นค่าครองชีพให้นักเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กำหนดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กำกับ ติดตามสถานศึกษาให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓. แจ้งบัญชีรายชื่อสถานศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได้ เนื่องจาก
บัญชีธนาคารปิดและสถานศึกษาไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒน วัฒนวิศล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕